



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปลวกแดง (กลุ่มงานบริหาร โทร ๐ ๓๓๖๕ ๐๔๑๓ ต่อ ๑๐๑ - ๑๐๒)

ที่ รย ๐๐๓๒.๓(๕).๐๘/๐๓๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตและมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และให้จัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) เพื่อประเมินสถานะของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามมาตรการสำคัญฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต
๒. ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบนและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pluakdaenghospital.com ต่อไป

(นางปัญญพร ฤทธินนท์)

เภสัชกรชำนาญการ




ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชินวัฒน์ ชัยนवल)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปลวกแดง</p> <p>วัน/เดือน/ปี: ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>หัวข้อ: ๑. ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้และรับสินบน และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล: (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้และรับสินบน และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>Link ภายนอก: ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายรุ่งโรจน์ บุญรัตน์ประพันธ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นางปิยจนร ฤทธินนท์) ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายชนะชัย พ่วงพัก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	